

อุบัติเหตุ

รอบตัวน้องหมา

อย่างที่ทราบกันดีว่าน้องหมาตัวผู้มักจะหาเรื่องปวดหัวมาให้เราได้เสมอ ด้วยลักษณะนิสัยของสุนัขที่มีความอยากรู้อยากเห็นกับสิ่งรอบตัวในบ้าน ในบางครั้งความช่างสงสัยเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้นักสำรวจได้รับอันตรายจากการสำรวจบ้านได้ เช่น กองไม้ ไม้พุ่มในสวนสวย หรือแม้กระทั่งในห้องเก็บของ สิ่งแวดล้อมต่างๆ เหล่านี้อาจก่ออันตรายให้กับสุนัขได้จากเหล่าแมลงกิ้งก่าหลาย ซากหนูตาย พืชมีพิษ และแมลงสัตว์กัดต่อย รวมไปถึงอันตรายที่มาจากสารพิษต่างๆ ที่เราไม่รู้อีกด้วย เมื่อเจ้าตัวเล็กของคุณเกิดอุบัติเหตุ ใจเย็นๆ ไว้ อย่าเพิ่งตระหนกค่อยๆ คิดอย่างมีสติ หากคุณเตรียมตัวเตรียมใจไว้อย่างดีแล้วละก็ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็ไม่ใช่อะไรยุ่งยากอีกต่อไป พาสุนัขไปโรงพยาบาลสัตว์ให้เร็วที่สุด โดยต้องขนย้ายสัตว์ป่วยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่สุด

ว่าด้วยเรื่องสารพิษ

การได้รับสารพิษอันตรายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของสุนัขสูงสุด เมื่อพบว่าสุนัขตายโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ก็มียาหลายกรณีที่พบว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และภัยธรรมชาติต่างๆ

ในกรณีที่สุนัขได้รับสารพิษโดยการกิน สิ่งที่สำคัญก็คือต้องทราบว่สารพิษนั้นมาจากอะไร หากสุนัขเผลอไปกินอะไรแปลกๆ เข้า เจ้าของอาจนำฉลากของสารพิษเหล่านั้นมาดูว่าประกอบด้วยสารชนิดใด เพื่อแจ้งให้สัตวแพทย์ทราบได้อย่างถูกต้อง เมื่ออาการของความเป็นพิษเริ่มแสดงออกมาให้เห็น ควรรีบพาสุนัขไปหาสัตวแพทย์ทันที เพื่อให้ได้รับการรักษาที่เร็วที่สุด

หากสุนัขได้รับสารพิษจากการกินเศษซากของสิ่งมี

พิษต่างๆ ก็จะมีปรากฏให้เห็นในกระเพาะอาหาร ดังนั้นจึงต้องนำสารก่อพิษออกจากกระเพาะอาหาร โดยสัตวแพทย์จะทำการล้างท้องเพื่อรักษา ในหลายๆ กรณีอาจต้องทำให้สุนัขอาเจียนออกมา เช่น หากเราเห็นสุนัขกำลังกินสารมีพิษเข้าไป ควรทำให้สุนัขอาเจียนเอาสารมีพิษนั้นออกมาทันที แต่ในบางกรณีก็ไม่ควรทำให้สุนัขอาเจียนออกมา เช่น สุนัขเพิ่งอาเจียนออกมา สุนัขมีอาการหายใจลำบาก มีอาการชัก หรืออาการเกี่ยวกับระบบประสาท และสุนัขกลืนสารที่มีความเป็นกรด ต่าง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ของใช้ในบ้านที่มีสารเคมี ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปิโตรเลียม รวมทั้งของแหลมต่างๆ เพราะอาจทำให้เกิดการฉีกขาดที่ทางเดินอาหารได้

ตั้งสติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ในบางครั้งการปล่อยเปิดประตูรั้วไว้เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ เจ้าตัวยุงก็วิ่งพุ่งออกไปที่ถนนอย่างรวดเร็ว และสุนัขที่โชคร้ายอาจวิ่งหลบไม่พ้นรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูง อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้ว การขนย้ายสุนัขที่ได้รับความกระทบกระเทือนรุนแรงควรกระทำด้วยความระมัดระวัง หากสงสัยว่าอาจมีกระดูกหัก ได้รับความกระทบกระเทือนที่สันหลัง หรือมีเลือดออกที่อวัยวะภายใน ควรทำการขนย้ายสุนัขบนอุปกรณ์ที่มีความแน่นหนามั่นคง วางสุนัขบนเปล หรือผ้าขนหนูที่ขึงตึง โดยไม่เอาผ้ามาคลุมหน้าสุนัขไว้ เพราะอาจทำให้เคঁำตื่นกลัว

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เมื่อลูกสุนัขเคี้ยวอาหารอย่างรวดเร็ว หรือเคี้ยวเอาของเล่นชิ้นเล็กๆ ด้วยความหมั่นเขี้ยว อาจเกิดการสำลักติดคอขึ้นมาได้ หากเจ้าของไม่ได้อยู่ดูแลในบริเวณนั้น และสุนัขไม่ได้รับการดูแลที่รวดเร็วก็อาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ วิธีป้องกันอาการสำลักมีเทคนิคง่ายๆ เพียงแค่เจ้าของอย่าให้ลูกสุนัขของคุณเล่นของเล่นที่มีขนาดเล็กกว่าใบหน้าเจ้าตัวยุงเท่านั้น และเมื่อเกิดการสำลักขึ้นมาแล้วให้จับสุนัขให้อยู่ในท่ายืน พยายามล้วงเอาของที่ติดอยู่ที่คอออก แต่หากไม่สามารถทำได้ ควรรีบพาสุนัขไปพบสัตวแพทย์

เหตุการณ์รุนแรง เช่น อุบัติเหตุ อาการสำลักอย่างรุนแรง การได้รับสารพิษ หรือโดนไฟฟ้าช็อต อาจเกิดขึ้นได้ การช่วยชีวิตสุนัขด้วยวิธี CPR เบื้องต้น อาจช่วยชีวิตสุนัขของเราให้ปลอดภัยได้ โดยหากลูกสุนัขมีขนาดใหญ่ ให้จัดทำลูกสุนัขนอนในท่าตะแคงขวา แต่หากลูกสุนัขมีขนาดเล็ก ให้วางมือของเราไว้ที่อกด้านของช่องอก กดช่องอกที่บริเวณหัวใจ ด้วยจังหวะ 1 ครั้งต่อวินาที สลับกับการเป่าลมเข้าทางเดินหายใจทุกๆ 6 วินาที



การห้ามเลือดในกรณีที่เกิดบาดแผลจากการขีดข่วน ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพียงแค่ทำความสะอาดแผลวันละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ไม่นานแผลก็จะหายดี แต่หากแผลมีเลือดออกมากและไหลไม่หยุด ให้ทำความสะอาดแผลด้วยน้ำเกลือล้างแผล ใส่ยาสำหรับใส่แผล และทำการพันแผลเอาไว้ แต่หากเลือดยังไหลอยู่เรื่อยๆ ควรทำการกดแผลเอาไว้ แล้วพาสุนัขไปพบสัตวแพทย์ เพราะสุนัขอาจเสียเลือดจนเสียชีวิตได้

เมื่อสุนัขถูกแมลงสัตว์กัดต่อย หรือโดนสัตว์มีพิษทำร้าย ซึ่งบริเวณนั้นอาจวม และสุนัขมีการเกาหรือเลียตรงที่เป็นแผล อันตรายร้ายแรงจะเกิดขึ้นเมื่อสุนัขมีอาการแพ้จากการถูกแมลงสัตว์กัดต่อย หรือถูกพิษ หากพบว่าสัตว์มีพิษกัด ให้ทำการล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาด แล้วนำสุนัขมาพบสัตวแพทย์ทันที

นอกจากนี้ลูกสุนัขขอมจุ่นอาจได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ใช้ในครัวเรือนต่างๆ เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ ซึ่งทำให้เกิดผิวหนังเป็นรอยไหม้ได้ ให้เจ้าของสุนัขทำการราดน้ำล้างบริเวณที่ถูกสารเคมีนาน 5-10 นาทีด้วยน้ำสะอาด และใช้ครีมที่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะทาววันละ 2 ครั้ง แต่หากมีแผลเป็นบริเวณกว้าง ควรพาลูกสุนัขไปพบสัตวแพทย์ทันที

สุดท้าย สิ่งที่สำคัญเหนืออื่นใด คือเจ้าของสุนัขควรตั้งสติให้ดี หากความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นยากเกินกว่าที่เราจะรับมือในเบื้องต้นได้ ให้รีบพาสุนัขไปสถานพยาบาลสัตว์ที่ใกล้ที่สุด เพื่อความปลอดภัยของสุนัขของท่านเอง 🐾